

**BAN LIÊN LẠC ĐẾN KONTUM GIAO LƯU
CÙNG HUYNH ĐỆ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG LA SAN KIM PHƯỚC**



**CÔNG TRƯỜNG LA SAN KIM PHƯỚC - KONTUM
(CUỐI THẬP NIÊN 1960)**



**BLL CHỤP ẢNH LƯU NIỆM
CÙNG ĐỒNG MÔN LA SAN KIM PHƯỚC**

Vào trung tuần tháng 10 vừa qua, các anh thành viên Ban liên lạc Cựu Học Sinh La San Việt Nam (viết tắt BLL) gồm: 1/. Anh Phạm Trọng Yên (Thường trực BLL - CHS Taber P.65); 2/. Anh Nguyễn Thanh Phương (thành viên BLL - CHS LS Cần Thơ P.76); 3/. Anh Vũ Minh Tú (thành viên BLL - CHS Taberd P.79) cùng nhau tổ chức chuyến đi cao nguyên trung phần đến thăm & giao lưu liên kết với các huynh đệ cựu đồng môn trường La San Kim Phước tại Kontum.

Tên trường Kim Phước là do sự gộp lại tên Việt hóa của hai Đức Cha Paul Seitz (**Kim**) đương nhiệm và Đức Cha tiên khởi Martial Jannin (**Phước**). Trường được khởi lập vào ngày 30/7/1956. Học sinh nơi đây đa phần là người công giáo và người dân tộc thiểu số (tỉ lệ dân công giáo là 75%). Đến năm 1973, vì tình hình chiến sự vùng cao nguyên lúc bấy giờ ngày càng khốc liệt nên trường ngưng hoạt động, các Sư huynh phải rời khỏi Kontum. Kontum là vùng đất “Làng Hồ” (Kon = làng; Tum = hồ - theo tiếng dân tộc địa phương).



NHÀ THỜ GỖ KONTUM

Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng đã hơn 10 năm, kể từ sau kỳ La San Hội Ngộ 8/8/2014, nay các anh chị CHS LS Kim Phước mới có dịp hội ngộ cùng anh em La San Miền Tây & Sài Gòn ngay trên quê hương mình.

Dù hiện nay công nghệ thông tin đang trên đà phát triển vượt bậc tạo cho mỗi liên lạc thông tin trong đời sống xã hội như một thế giới phẳng, nhưng vì ở vùng xa nên các anh chị không có điều kiện hội nhập, giao lưu liên kết tình đồng môn La San trên Internet. Tưởng chừng ngọn lửa La San nơi miền sơn cước đã lụi tàn theo thời gian năm tháng. Nhưng không! Tuy các anh chị đã luống tuổi, đều ở tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng khi BLL tiếp xúc mới biết rằng các anh chị vẫn còn đó sự nhiệt huyết với tinh thần La San mạnh mẽ & luôn tươi sáng trong tâm hồn mỗi người suốt mấy mươi năm qua.

Trao đổi tâm tình trong buổi họp mặt, BLL được anh Trương Văn Anh (trưởng Nhóm - CHS Kim Phước P.70) cho biết nhiều điều rất thú vị về sinh hoạt của Nhóm CHS LS Kim Phước. Trong hơn 20 năm năm qua, các anh chị vẫn tổ chức họp mặt đồng môn thường xuyên mỗi tháng một lần, những dịp chúc mừng năm mới theo định kỳ hằng năm và tổ chức mừng thọ, tang hôn hiếu hỷ... Gây quỹ tương thân tương ái nhằm giúp đỡ lẫn nhau khi hoạn nạn, đau yếu bệnh tật. Đồng thời góp phần thiện nguyện cùng giáo xứ địa phương giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số những khi khốn khó vì mưa bão, lễ hội và mỗi dịp xuân về. Các anh trao cho BLL xem qua rất nhiều tư liệu của Nhóm như: danh sách CHS Kim Phước tại Kontum còn hiện diện 35 người và những đồng môn đã ra đi (09 người); Danh sách đóng góp quỹ Nhóm; Những văn bản ghi tóm tắt nội dung các buổi họp Nhóm từ những năm 2002... Điều đặc biệt là những văn bản này đều được ghi chép bằng bút mực với nét chữ của anh Trương Văn Anh rất đẹp và ngay hàng thẳng lối như tái hiện lại những đường nét của học trò La San thuở nào!

Những lời bộc bạch chân tình của các anh chị CHS LS Kim Phước làm cho anh em BLL chúng tôi rất cảm động, và hết sức cảm phục một tinh thần La San nơi vùng cao nguyên xa xôi của xứ sương mù gió rét nhưng vẫn luôn giữ ấm được ngọn lửa La San trong những trái tim nhiệt thành này. Qua những chén trà chung rượu hàn huyên, các anh chị La San Kim Phước như muốn níu lại thời gian để tình huynh đệ đồng môn được gần nhau lâu hơn, chia sẻ nỗi niềm nhiều hơn... Các anh nói: “Dù tình đồng môn chúng ta ở một khoảng không gian xa nhưng nghĩa huynh đệ La San không bao giờ bị ngăn cách”. Thật đúng vậy, qua buổi gặp gỡ hôm nay, BLL đoán chắc rằng từ bây giờ trở đi các anh chị sẽ còn bị không gian cách trở tình đồng môn của chúng ta nữa!

Trước giờ chia tay, huynh đệ chúng tôi cùng chụp chung một tấm ảnh để lưu niệm với những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau luôn được mạnh khỏe, bình an để giữ lời hứa hẹn nhau ngày tái ngộ trong dịp La San Hội Ngộ Lần Thứ 7 – 8/8/2025.

Trước khi kết thúc bài viết này, BLL CHS LSVN xin chân tình gửi đến quý anh chị CHS La San Kim Phước, và cách riêng với vợ chồng anh chị Nguyễn Minh Tường & Lê Thị Liễu, lời trân trọng cảm ơn những cảm tình ưu ái của quý anh chị đã dành thời gian và sự nhiệt tình tiếp đãi anh em chúng tôi trong những ngày hội ngộ bên nhau trên đất "Làng Hồ" này thật vui, thật ý nghĩa.

Cầu xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Cha Thánh Gioan La San, xin ban muôn ơn lành đến quý anh chị cùng quý quyến. Chúng ta hẹn gặp lại nhau trong ngày gần nhất.

Thân ái chào tạm biệt.

BLL CHS LSVN.



TƯỢNG ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN



**BAN LIÊN LẠC TỪ TRÁI QUA:
THANH PHƯƠNG - TRỌNG YÊN - MINH TÚ**